



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
24 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 124,773,206 ราย เสียชีวิต 2,745,098 ราย รักษาหาย 100,692,964 ราย สถานการณ์ในประเทศไทย 23 มี.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 401 ราย แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 46 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 337 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 18 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 28,277 ราย รักษาหาย 103 ราย รวม 26,766 ราย ยังรักษาอยู่ รพ. 1,419 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 92 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 75 ปี ภูมิลำเนา กทม. มีโรคประจำตัว คือ โรคลิ้นหัวใจรั่ว ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์

-ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ได้แก่ วัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางคลินิก ระยะที่ 3 ในสหรัฐฯ... สเปน เพิ่มเพดานอายุผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา จากเดิมเฉพาะอายุต่ำกว่า 55 ปี เป็นไม่เกิน 65 ปี... จีน ประชาชนในฮ่องกงไม่ยอมรับวัคซีนซิโนแวค หลังพบรายงานผู้เสียชีวิต 7 รายหลังฉีดวัคซีน ชิโนแวค และมีผู้ได้รับผลข้างเคียงอีกหลายสิบราย จึงเปลี่ยนไปลงชื่อขอฉีดวัคซีน บ.ไฟเซอร์แทน... อังการี อนุมัติใช้วัคซีนของแคนซิโน ที่พัฒนาโดยจีนเป็นตัวที่ 2 ของประเทศ

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1. คลัสเตอร์ ตม.บางเขน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ONE31, js100, INN, mco, nationtv, bbc, thebangkokinsight) ทีวีส่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs

-ผบช.สทต. สธ. กทม. รพ.ตร. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลงคืบหน้าการหน้าตั้ง รพ.สนามชั่วคราว 300 เตียง รับมือ ผู้ต้องกักตัวโควิดในห้องกักบางเขนและสวนพลู เตรียมย้ายผู้ต้องกัก ตม.บางเขน ติดเชื้อจำนวน 393 ราย และ ตำรวจ 1 นาย ไป รพ.สนาม พงษ์นี้ ยืนยันยังไม่มีผู้เสียชีวิต พร้อมสั่งคุมเข้มด่าน ตม. ทั่วประเทศกักตัวต่างตัวตรวจโควิด 19 ก่อนส่งกลับ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรค ได้เข้าไปร่วมในการจัดตั้งรพ.สนาม ของ สทต. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดกำลังแพทย์พยาบาลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ โดยก่อนหน้านี้นี้มีการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่แล้ว พบว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็นส่วนที่แยกออกมาจากชุมชน มีระบบการระบายอากาศและการป้องกันการแพร่เชื้อที่ดี รวมทั้ง สธ. มีประสบการณ์ ซึ่งจะนำมาบริหารจัดการรพ.สนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการดูแลสุขภาพของผู้ต้องกักจะยึดหลักของ สธ. อย่างเคร่งครัด จะมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องกัก แบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ติดเชื้อมาระยะหนึ่ง และกลุ่มผู้เคยติดเชื้อ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคลากรทั้งของทีมแพทย์ พยาบาล และตำรวจ จะได้รับชุด PPE เพื่อลดความเสี่ยง ขอให้ประชาชนสบายใจ ไม่ต้องกังวลใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, newtv, one31, mthai, bangkokinsight, INN, mco) ทีวีส่อง 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงเรื่องการจัดตั้ง รพ.สนาม ในพื้นที่สโมสรตำรวจแห่งชาติ ว่า ได้มีการติดต่อประสานกันกับ ผบช.สทต. สำหรับรองรับผู้ที่ล้นกลับเข้าเมือง ซึ่งสามารถจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น หากมีการร้องขอ สธ.พร้อมสนับสนุน พร้อมได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางต่างๆ ว่าควรจะมีผู้ที่จะนำมารักษาใน รพ.สนาม อย่างไร ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ไม่แสดงอาการ เป็นวัยทำงาน ไม่ต้องใช้ยาฟ้าวิพิราเออร์ และใช้เวลาเป็นตัวรักษา ประมาณ 10 วันก็จะหายเอง อย่าเพิ่งคอยอดผู้ติดเชื้อรายวัน แต่ขอให้ดูว่าการกระจายโรคนั้นอยู่นอกการควบคุมหรือไม่ ตอนนี้ไม่มีการกระจาย แต่เป็นการติดเชื้อแบบเป็นคลัสเตอร์ ยืนยันไม่ใช้การระบาดระลอกที่ 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, sanook, thaipbs, INN, js100, thailandplus)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยผลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดในสถานกักกัน ตม.บางเขน รวมผู้ต้องกักและเจ้าหน้าที่ทุกคน 1,556 ราย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 318 ราย สะสม 395 ราย การป้องกันควบคุมโรค ได้แยกผู้ต้องกักติดเชื้อออกจากผู้อื่น งดการย้ายผู้ต้องกักระหว่างห้อง งดรับผู้ต้องกักใหม่ ประสานงาน สทต. จัดตั้ง รพ.สนามในพื้นที่สโมสรตำรวจ และเร่งฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ต้องกักกว่า 70 คน และวางแผนดำเนินการตรวจซ้ำใน 7 วัน และ 14 วันต่อไป

#### 2. อภ.-มหิตล ประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรกของไทยในอาสาสมัคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, แนวหน้า, บ้านเมือง, thestandard, bangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยว่า องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ ม.มหิตล วิจัยวัคซีนโควิด 19 ของไทย ชนิดเชื้อตายในมนุษย์ ระยะที่ 1 และ 2 รวม 460 คน ประเดิมฉีดเข็มแรกในอาสาสมัครกลุ่มแรก 18 คน คาดปลายปีนี้ได้สูตรที่ดีที่สุดไปศึกษาต่อระยะที่ 3 ถือเป็นความหวัง และเป็นขีดความสามารถใหม่ของประเทศไทยที่จะผลิตวัคซีนได้เอง ลดการพึ่งพาต่างชาติ คาดว่าปี 2565 จะยื่นขอทะเบียนตำรับและผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

### 3. ข่าวลือ/ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, TNN)

-กรมควบคุมโรค ซึ่งแจ้งกรณีมีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่อง สธ. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงท่องเที่ยว 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อังกวง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ ระยะเวลา 3 เดือน และการเดินทาง 8 จังหวัดเฝ้าระวัง ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และภูเก็ต เป็นข้อมูลเท็จ ยืนยันขณะนี้ไม่มีการประกาศขอความร่วมมือหรือสั่งห้ามเดินทางตามกรณีดังกล่าวจากหน่วยงานรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (js100)

-สธ. เตือน อย่าหลงเชื่อการเปิดจองวัคซีนโควิด 19 ล็อตพิเศษ VIP อาจตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพได้

### 4. ยาป้องกันโควิด 19 ชนิดรับประทาน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., thapbs, js100)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ เผยข่าวดี ในอนาคตอาจมียาชนิดสำหรับรับประทานป้องกันโควิด 19 ได้ ชื่อ Molnupiravir ของสหรัฐฯ โดยขณะนี้อยู่ในระยะทดลองในมนุษย์ขั้นที่ 2 คาดว่าจะเข้าการทดสอบระยะที่ 3 ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

### 5. แอสตราฯ เผยข้อมูลวัคซีนไม่ครบถ้วน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, infoquest)

-สถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสธ. เผยว่า จากกรณีที่ บ.แอสตราเซนเนกา ยืนยันวัคซีนมีประสิทธิภาพ 79% ป้องกันอาการป่วยรุนแรงได้ 100% อายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ผลเสถียรระดับ 80% นั้น อาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ด้านคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัย (DSMB) แสดงความกังวลว่า แอสตราฯ อาจรวมเอาข้อมูลเก่าจากการทดลองครั้งก่อนมาด้วย ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้แอสตราฯร่วมมือกับ DSMB ในการตรวจสอบข้อมูล และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง

### 6. รายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ntiontv, js100, infoquest, sanook, TNN, newtv, bangkokinsight, 77kaoded, sondhitalk)

-จ.นนทบุรี เปิด Timeline ผู้ป่วยรายที่ 191 เป็นหญิงไทย อายุ 48 ปี พนักงานธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต 12 มี.ค. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนในครอบครัว 4 คน เข้า LQ 3 คน รักษาตัวที่ รพ.พระนั่งเกล้า 1 คน รอผลการตรวจทั้งหมด และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นเพื่อน 3 คน อยู่กรุงเทพฯ และปทุมธานี ผลตรวจพบติดเชื้อ 1 คน อีก 2 คนรอผล ขอแจ้งประชาชนที่ใช้บริการที่ ธ.กสิกรไทย ระหว่าง 7-11, 14-15 และ 17-18 มี.ค. 64 ให้ไปตรวจคัดกรองโควิด 19 ได้ที่ รพ. ไกลบ้านปรี

-จ.มุกดาหาร เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 2 เพศชายอายุ 78 ปี ยืนยันผลตรวจพบติดเชื้อเมื่อ 18 มี.ค. ประกอบอาชีพเลี้ยงวัว มีความเกี่ยวข้องเป็นพ่อของผู้ป่วยรายที่ 1

-จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 คน

-จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายสัญชาติพม่า อายุ 19 ปี ทำงานโรงงานฆ่าชำแหละสัตว์ มีประวัติไปซื้ออาหารตลาดซอย 50 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

### 7. คำแนะนำของนักวิชาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** Facebook “Sunt Srianthumrong”

-ดร.สันต์ ศรีธรรมจักร อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า โพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์ว่า ขณะนี้การสาธารณสุขของเมียนมาเริ่มเกิดสงครามการเมือง ชายแดนไทยจึงมีความเสี่ยง รวมถึง กทม. การ์ดตก แนะนำให้พาคคนไทยในเมียนมากลับบ้าน เตรียมรับมือกับผู้อพยพจำนวนมาก และเตรียมรับมือกับความเสี่ยงระบาดซ้ำในชุมชนเมียนมาที่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม.

### 8. ขอให้สุมตรวจผู้รับวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @proccessic ระบุ อยากให้ สธ. สุ่มตรวจคนที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และรอครบระยะการกระตุ้นแล้ว

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @PairYeongA ตั้งคำถามหลังฉีดวัคซีนแล้ว มีการตรวจ/วัดประสิทธิภาพด้วยวิธีการทางแพทย์หรือไม่ หรือพิมพ์เอกสารให้แล้วจบ

### มาตรการของ ศบค. สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สปริงนิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, js100, newtv, mthai)

-เพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่พระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จยัง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงรับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เนื่องจากทรงอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจากการเดินทางและพบปะผู้คนจำนวนมาก โดยการฉีดมี 8 ขั้นตอนตามระบบของ สธ. เริ่มจากการลงทะเบียน, ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรองความเสี่ยง รับการฉีดวัคซีน, จัดห้องพักสังเกตอาการหลังฉีดเป็นเวลา 30 นาที มีแพทย์ประจำเฝ้าสังเกตอาการ ทรงปลอดภัยและไม่มีพระอาการแพ้ใดๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยืนยัน การต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเมียนมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.,

## ประเด็นข่าว

ประชาชาติ, สยามรัฐ, INN, thebangkokinsight, nationtv, js100, mcof, thaigov, acnews, TNN) ที่วีช่อง 9, Thaipbs, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้บริหาร สธ. รับประทานวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค เข็มที่ 2 พร้อมรับใบรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย รวมถึงได้รับใบรับรองแบบดิจิทัล โดยจะอยู่ในแอปฯ “หมอพร้อม”

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับแผนการกระจายวัคซีนซิโนแวค 8 แสนโดส คาดว่าหากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจเอกสารและตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตแล้ว จะสามารถเริ่มกระจายวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. และ ฉีดวัคซีนได้ในวันจันทร์ที่ 29 มี.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมการแพทย์

-กรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคเมรั้งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ปอดอุดกั้น หอบหืด, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคอ้วน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน และโรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป ในเขต กทม. และพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเม.ย.64 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่าน Line Official หมอพร้อม หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.ที่มีสิทธิรักษา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ...) เป็นการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอชต์) เพื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท Special Tourist Visa ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ จนถึง 30 ก.ย. 64

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน)

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผอ.ศบค.กทม. กำชับให้ทุกสำนักงานเขตเร่งสำรวจตลาดในพื้นที่ ประสานเจ้าของตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด จัดทำทะเบียนผู้ค้า ข้อมูลแรงงานหรือลูกจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกสอบสวนโรค สำหรับผลการค้นหาเชิงรุกในเขตบางแค 10-22 มี.ค. มีผู้รับการตรวจ 22,848 คน พบเชื้อ 419 คน รอยผล 4,041 คน ส่วนการให้บริการวัคซีนโควิดในพื้นที่ กทม. ณ วันที่ 22 มี.ค. ฉีดไปแล้ว 22,510 คน

-นพ.ชินวัตร ศิริภาค รองปลัด กทม. กล่าวว่า จากกรณีลูกจ้างต่างด้าวในเขตบางขุนเทียน ติดโควิด 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เข้าห้องพักอาศัยรวมกันอยู่บริเวณหมู่บ้านอมรชัย 4 พระรามที่ 2 ซอย 75 เขตบางขุนเทียน จึงจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวประมาณ 1,500-1,700 คน

-นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯปทุมธานี รับประทานวัคซีนเข็มที่ 2 และมีกลุ่มเป้าหมายที่ครบกำหนดฉีดเข็มที่ 2 อีก 361 คน

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**กัญชง-กัญชา**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ที่วีช่อง 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รอง ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงความร่วมมือส่งเสริมกัญชงเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประเทศไทย โดย สธ.มีนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์และกัญชงเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งใช้ประโยชน์กัญชงให้คุ้มค่าและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย ได้ร่วมหารือแนวทางกับก.เกษตรฯ ในการพิจารณาอนุญาต กำกับดูแลกัญชงอย่างครบวงจร ทั้งนี้ อย่าหลงเชื่อผู้ที่หลอกลายเมล็ดพันธุ์หรืออาสาดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนปลูกให้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สสจ. เกษตรจังหวัด หรือกรมวิชาการเกษตร

**บทความ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-ภญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและวัตถุเสพติด ออย. กล่าวว่า ภายในปี 2564 ออย.เตรียมประกาศผู้สามารถครอบครองและใช้กัญชง-กัญชาได้อีก 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ซึ่งในอนาคตอาจต้องมีการอนุญาตให้ยานพาหนะเหล่านี้มียาที่ทำมาจากกัญชง-กัญชา ติดไว้บนเครื่องเพื่อทางการแพทย์ 2.ผู้เดินทางระหว่างประเทศ อาจเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาโดยใช้กัญชง-กัญชา ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยัน 3.ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รมว.สธ. โดยความเห็นชอบของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนดในกฎกระทรวง

ด้าน ดร.สันติ ไทยยีนวงษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า มีหลายหน่วยงานที่น่ากัญชง-กัญชามาวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น และมีงานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่าสารสกัดสามารถรักษาในกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่กัญชง-กัญชาก็คือสารเสพติดซึ่งย่อมมีโทษ หากใช้ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจะส่งผลกระทบต่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-กระแสการปลูกกัญชง กัญชาที่เกิดขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนมองเห็นโอกาสในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ควรคาดหวังสูงเกินไปว่าจะถึงขั้นพลิกชีวิต พลิกเศรษฐกิจ ภาครัฐต้องเร่งให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ครบถ้วนรอบด้าน เพราะกัญชง กัญชา มีความเสี่ยงไม่ต่างจากพืชเศรษฐกิจอื่น ที่สุดท้ายกลไกตลาดจะเป็นผู้กำหนดราคาขาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นายภา ก้าวในรายการ "นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง" ผ่านทางพอดแคสต์ ว่า สธ.ได้ทยอยปลดล็อกกัญชง-กัญชา จากบัญชียาเสพติดให้โทษเป็นระยะ ทำให้กัญชง-กัญชาได้รับความนิยมมากขึ้นและราคาซื้อขายใบกัญชงจากแหล่งปลูกสูงถึงกิโลกรัมละประมาณ 15,000 บาท ทำให้คนอยากปลูก-ขายกัญชง แต่จุดที่ต้องพิจารณา คือ มาตรการ 21 กำหนดให้ในช่วง 5 ปีแรก หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ยังไม่เปิดให้มีการนำเข้าได้อย่างเสรี แต่หลังจากนั้น กัญชง-กัญชงจากต่างประเทศที่มีมากและราคาไม่แพงอาจเข้ามาจำนวนมาก และกระทบธุรกิจต้นน้ำ-กลางน้ำในประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-หลังภาครัฐปลดล็อกให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ อุตสาหกรรมกัญชาไทยอาจจะสูงถึง 2.1 หมื่นล้านบาทในปี 2567 โดยอุตสาหกรรมกัญชาไทยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กัญชาทางการแพทย์ และ 2.กัญชาเพื่อการสันทนาการ รวมถึงการอุปโภคบริโภคและการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเกษตรกรรม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-ประเทศไทยมีพ.ร.บ.กัญชา ครั้งแรก พ.ศ.2477 ต่อมาปี พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2522 ควบคุมเพื่อใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะ แต่ก็ยังมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด และเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 สธ.ยกเลิกประกาศเรื่องการกำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร ซึ่งไม่ตรงกับปลดล็อกเป็นกัญชาเสรี แต่เป็นการผ่อนปรนให้สามารถปลูกเพื่อการค้าและเสพภายใต้เงื่อนไขกฎกติกา

**เดือนสมุนไพรมั่นของพยาบาทใช้รักษา มะเร็ง****สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, tnn, thailandplus) ทวีช่อง NBT

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ชั้นของพยาบาทซึ่งใช้ในตำรับยาสมุนไพรมั่นบ้านมีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น อัลคาลอยด์ซาโปนิน ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น จากผลการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการพบว่าอาจมีส่วนในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่ยังไม่มีความชัดเจนทางคลินิกยืนยันว่าชั้นของพยาบาทช่วยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การรักษาโรคมะเร็งหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ประชาชนควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรมั่นอย่างถูกต้อง

**โรคไข้หวัดใหญ่****สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, สวท., bluechiothai, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 มี.ค. 2564 พบผู้ป่วยแล้ว 3,981 ราย ขอให้ยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ในการปกป้องตนเองจากการติดเชื้อ

**อาหารสะอาด รสชาติอร่อย****สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., chaimainews, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยโควิด 19 ในร้านอาหารและตลาดสด ซึ่งผ่านมาตรฐานของกรมอนามัย 1,676 แห่ง โดยทยอยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ผู้ที่สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปรุงประกอบและคนเสิร์ฟในร้านอาหารและฟู้ดคอร์ท และจะขยายการอบรมคนสัมผัสอาหารในกลุ่มร้านอาหารริมทางและฟู้ดทรัค

**นโยบายคนไทยทุกคนรอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน****สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, ผจก., thaigov, thailandplus

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายคนไทยทุกคนรอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน ขณะนี้ดำเนินการครบทุกจังหวัด มีครอบครัวที่รู้จักหมอประจําตัวของตนเองแล้ว 9,551,766 ครอบครัว สำหรับ จ.อ่างทอง ได้ส่งมอบบัตรแนะนำหมอประจําตัวและประชาชนรู้จักหมอประจําตัว 73,048 ครอบครัว ส่วนผู้ที่ต้องดูแลในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง 55,425 ราย ผู้ป่วยติดบ้าน 2,101 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 738 ราย วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

**วัคซีนไข้หวัดใหญ่****สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยว่า กทม.เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในรพ.สังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทุกแห่ง โดยจองสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ถึง 30 เม.ย. 2564 ผ่าน 1.สายด่วน สปสช. 1330 2.หน่วยบริการประจำหรือในระบบบัตรทอง 3.Line : @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะกทม.) และ 4.Health Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 64